

ประจำวันที่ 13-19 สิงหาคม 2557

เคาะขายข้าวล็อตแรก 7 หมื่นตัน 'เจียแม็ง' ทุ่มสู้ราคาหอมมะลิ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้อนุมัติให้ขายข้าวปริมาณรวม 73,000 ตัน เป็นข้าวทุกชนิดที่เปิดประมูลให้เอกชน 11 ราย มูลค่ารวม 737 ล้านบาท โดยราคาข้าวที่ประมูลได้เป็นราคาที่สูงใกล้เคียงกับราคาตลาด ตามคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย โดยราคาชนะประมูลต่ำสุด คือ ปลายข้าวเอวันเล็ค ตันละ 7,610 บาทและราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ประมูลสูงสุดที่ตันละ 28,000 บาท ในปริมาณใกล้เคียงกัน แต่จะปรับวิธีการคำนวณราคาอ้างอิงพื้นฐาน (Floor Price) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้การพิจารณารวดเร็วขึ้นด้วย

ทั้งนี้ คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้เปิดจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณรวม 1.67 แสนตัน ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานีและปลายข้าวขาวเอวันเล็ค จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 นาปรังปี 2555 นาปี 2555/56 ทั้งรอบที่ 1 และ 2

มีเอกชนมายื่นซองรวม 49 ราย ถอนตัวไป 1 ราย เหลือ 48 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติเพียง 46 ราย มีทั้งผู้ส่งออก โรงสี ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และผู้ประกอบการข้าวถุง โดยเอกชนรายสำคัญๆ เช่น หจก.โรงสีทรัพย์แสงทอง, หจก.ทรัพย์แสงทอง, บริษัทข้าวแสนดี, บริษัทแสนดีโรทีไทยแสน, โรงสีวิฑริพย์ทอง, บริษัทนครหลวงค้าข้าว, หจก.ร่วมเจริญ, โกลเด้นไรท์, บริษัททีเอ็มทีไรท์มิลล์, บริษัทไทยสถาวรเทรดดิ้ง, บริษัทอิสเทิร์นไรท์, บจก.อุดมสุขไรท์, บจก.โอแลม, บจก.ซี.พี., บริษัทสยามอินดิโก้, บริษัทไทยไฟฟ้า, บริษัทเจียแม็ง, โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง เป็นต้น

โดยกลุ่มข้าวขาวพงษ์ลาภ เสนอข้าวขาว 5% ปี 56/57 ราคาตันละ 11,750 บาท สูงกว่าซีพีที่เสนอราคาตันละ 10,220 บาท ขณะที่ข้าวหอมมะลิ บริษัทเจียแม็ง เสนอราคาสูงสุด ตันละ 28,570 บาท รองลงมาคือ บริษัทเจพี ตันละ 28,552 บาท และบริษัทซีพีตันละ 27,170 บาท ส่วนปลายข้าวเป็นกลุ่มโรงงานอาหารสัตว์และโรงสี เสนอราคาเฉลี่ยตันละ 9,000 บาท

เอกชนจะต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวสารกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ภายใน 10 วันนับแต่วันที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เสนอราคาซื้อแต่ละราย และวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือเช็ค อัตรา 5% ของมูลค่าข้าวสารที่ได้ตกลงซื้อขาย

สำหรับเอกชนทั้ง 11 รายที่ได้ชนะประมูลได้แก่ บริษัทที่ประมูลได้ 1. เอเชียโกลเด้นไรท์ 2. บริษัทเจียแม็ง 3. บริษัททรวมชัยมัลติเทรด 4. หจก.โรงสีไฟสมบุญการค้า 5. หจก.โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง 6. บจก. เคเอ็มซี อินเตอร์ไรท์ 7. บจก. ลักกี้ซีเรียลส์ 8. บจก.โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) 9. บจก.ข้าวเอกเจริญ (เอ็กเส็งไรท์) 10. หจก.โรงสีไฟทรัพย์เจริญ 11. บจก.พงษ์ลาภ จำกัด

ด้านนางจินตนา ชัยวรรณการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้กรมกำลังรอผลการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลอย่างเป็นทางการรวมถึงผลการตรวจคุณภาพข้าวสารในสต็อกก่อนพิจารณาเปิดระบายข้าวสารผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการระบายข้าวที่นบข. กำหนดไว้ ทำให้เร็วๆ นี้ยังไม่มีแผนระบายข้าวผ่านเอเฟท

ส่วนประเด็นการจะใช้วิธีการเสนอราคาแบบเบสิค (การเสนอราคาติดลบของราคาตลาด ณ วันส่งมอบ) หรือไม่นั้น ต้องรอคณะกรรมการเอเฟททำข้อสรุปก่อนหากเห็นว่าควรใช้เบสิคหรือไม่ เพราะมีความเห็นว่าการใช้เบสิคจะยังเป็นการทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาลดลงมากขึ้น เช่น กรณีการซื้อขายยางพาราในตลาดเอเฟท

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ กรรมการบริหารบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่าได้อนุมัติให้ซื้อข้าวล็อตดังกล่าวหรือไม่ โดยบริษัทเสนอซื้อข้าวขาว 5% ปี 2556/57 ราคาตันละ 11,750 บาท ปริมาณ 3,700 ตัน ซึ่งไม่ได้มีการเพิ่มราคาซื้อขึ้นอีกเพราะเห็นว่าราคาที่เสนอซื้อมีความเหมาะสมแล้ว

หากผลการพิจารณาไม่มีชื่อของบริษัทพงษ์ลาภฯ ก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไร เพราะสามารถหาซื้อข้าวจากตลาดภายนอกได้ โดยล่าสุดการซื้อขายกับโรงสีได้เสนอราคาเฉลี่ยตันละ 13,000 บาท ซึ่งต่างจากราคาที่เสนอซื้อข้าวของรัฐบาลเพราะต้องคำนวณค่าขนส่งเฉลี่ยตันละ 500-600 บาท และค่าปรับปรุงคุณภาพซึ่งต้องขึ้นกับสภาพข้าวนั้นๆ นอกจากนี้การซื้อข้าวกับโรงสีสามารถสรุปการซื้อขายได้เร็วไม่เกิน 1 วัน และมีเครดิตการจ่ายเงินนาน 1 เดือน

“ขั้นตอนการพิจารณาขายข้าวล่าช้า ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ได้อยู่ในที่ประมูลเพื่อที่จะได้บอกทันที เลยว่าขายหรือไม่ขาย ไม่เหมือนซื้อกับโรงสีที่จะบอกได้ทันที ส่วนราคา Floor Price ให้เป็นราคาหน้าโกดังและควรจะแจ้งให้ทราบให้ถือเป็นราคาที่รัฐอยากขาย ถ้าเอกชนสนใจก็เสนอราคามาเลย จะทำให้ไม่ยุ่งยากเสียเวลา” นายสมพงษ์กล่าว

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว ระบุว่า ในรายชื่อผู้เสนอราคาที่เราเรียกกันว่าให้ราคาข้าวดีกับรัฐบาลรอบนี้ มีรายชื่อของผู้ที่มีส่วนพัวพันกับความไม่ชอบมาพากลในการระบายข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)กำลังสอบสวนอยู่ด้วย การเสนอราคาเพื่อให้ได้ข้าวรัฐรอบนี้ จึงมีความเป็นไปได้ในการซื้อเพื่อตัดบัญชี หรือซื้อในโกดังตัวเอง ซึ่งบางส่วนอาจมีข้าวไม่ครบก็ได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกชนร้องพาณิชย์เสนอซื้อข้าวหอมมะลิราคาสูงแต่ไม่ชนะการประมูล

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีเจ้าของโรงสีเจพีโรซอินเตอร์เนชั่นแนล (1998) เข้าร้องเรียนกรณีการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่1/2557 ซึ่งได้เสนอซื้อข้าวหอมมะลิในราคาสูงถึงตันละ 28,700 บาท แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประมูลข้าว ว่า ได้พูดคุยชี้แจงกับเจ้าของโรงสีถึงกรณีดังกล่าวแล้ว และสาเหตุที่โรงสีเจพีโรซอินเตอร์เนชั่นแนล (1998) ไม่ชนะการประมูลข้าวในครั้งแรก เนื่องจากผลการตรวจสอบคุณภาพข้าว ออกมาภายหลังการประมูล และทำให้พบว่าข้าวในกองที่โรงสีดังกล่าวประมูลยังไม่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งทางกรมฯ ได้นำหารือกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และเห็นว่า ยังไม่ควรขายออกไปแม้จะมีการเสนอซื้อในราคาสูงก็ตาม อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นและโรงสีฯ มาร้องเรียน กรมฯก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

อย่างไรก็ตามก่อนการประมูลข้าวของรัฐบาล ผลการตรวจสอบครั้งแรกเป็นข้าวที่มาตรฐานแล้ว แต่ก็มีข้าวบางชนิดที่ต้องตรวจละเอียดเป็นพิเศษอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาล่าช้ากว่าการเปิดประมูลเล็กน้อย และก็พบว่ามีความผิดปกติบางส่วน กรมฯ จึงไม่พิจารณาขายออกไป แต่กรณีของโรงสีเจพีโรซอินเตอร์เนชั่นแนล (1998) ขณะนี้ ยังบอกไม่ได้ คาดว่าสัปดาห์หน้าว่าตอบได้ว่าจะขายหรือไม่อย่างไร หรือจะให้ไปประมูลในครั้งต่อไป ที่จะเปิดประมูลในปลายเดือนสิงหาคม แต่เบื้องต้น กรมฯจะรับเรื่องนี้มาพิจารณาโดยจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อ นบข. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับการเปิดประมูลข้าวของรัฐบาลครั้งต่อไป กรมฯจะพยายามเปิดการประมูลให้ได้เร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบปรับปรุงรายละเอียดบางอย่างก่อน เพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากการประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมามีข้อขัดแย้งในหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม การประมูลข้าว กรมฯยังคงเน้นกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงสถานการณ์การค้าข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้นี้ กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 1/2557 เป็นข้าว 7 ชนิดรวมปริมาณ 1.67 แสนตัน โดยมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก-ใหญ่ ที่เป็นผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี ผู้ผลิตข้าวถุง

และผู้ส่งออกรวม 49 รายเข้าร่วมประมูล แต่มีเพียง 46 ราย ที่สามารถเข้ายื่นประมูลข้าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ผลประมูลข้าวของรัฐบาล รัฐบาลได้อนุมัติขายข้าวประมูลเพียง 73,200 ตันเท่านั้น รวมมูลค่า 740 ล้านบาท ให้กับ ผู้ประกอบการ 11 ราย

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

8 ผู้ส่งออกแบ่งเค้กข้าวจีน-คอฟโก้ 2 แสนตัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมคณะภาคเอกชนได้เข้าพบ มาตามหยางหง ตัวแทนบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวในนามตัวแทนรัฐบาลจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเข้าพบครั้งนี้ คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เจรจาขายข้าวลอตที่ 2 ให้กับคอฟโก้ ประกอบไปด้วย ปลายข้าวขาว (เก่า) 100,000 ตัน ส่งมอบเดือนสิงหาคม 2557 กับข้าวขาว 5% ปริมาณ 100,000 ตัน ส่งมอบเดือนกันยายน 2557 ภายใต้กรอบสัญญาเดิมที่รัฐบาลทั้งสองประเทศตกลงกันไว้ 1 ล้านตัน ซึ่งมีการส่งมอบไปในสมัยอดีตรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพียง 100,000 ตันเท่านั้น

ผลการเจรจาปรากฏ ฝ่ายไทยได้รับข้อเสนอในการขายข้าวที่ดีขึ้นจากสัญญาการขายข้าวลอตแรก เนื่องจากคอฟโก้ยอมให้มีการปรับแก้เงื่อนไขการส่งมอบ ที่กำหนดให้ตรวจรับรองคุณภาพที่ทำเรือของไทย จากเงื่อนไขเดิมที่กำหนดให้ไปตรวจสอบขั้นสุดท้ายปลายทางที่จีน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามสัญญาเดิมที่อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ลงนามสัญญาไว้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะยึดอำนาจการปกครอง

ในสัญญาขายข้าวฉบับใหม่ได้ระบุรายชื่อ บริษัทผู้ส่งออกข้าวไทย จำนวน 7-8 ราย เป็นผู้ส่งมอบข้าว G to G ลอตใหม่นี้ ซึ่งทางคอฟโก้ก็ยอมรับตามเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเคยมีประวัติการส่งออกข้าวไปจีนย้อนหลัง 3 ปี ในจำนวนนี้มี 4 รายเดิมที่เคยส่งมอบข้าวลอตแรกให้คอฟโก้ ได้แก่ บริษัทนครหลวงค้าข้าว, บริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์, บริษัทข้าวไชยพร, บริษัทพงษ์ลาภ

ส่วนการเจรจาราคาขายข้าวลอตใหม่นี้ คณะผู้แทนฝ่ายไทยจะต้องทำราคาเสนอไปให้คอฟโก้พิจารณาอีกครั้งเพื่อให้จีนต่อรอง โดยจะเป็นราคาส่งออก FOB ไม่ใช่ราคาเอ็กซ์เวิร์เฮาส์หน้าโกดังอย่างที่เคยทำในสมัยอดีต รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งกำลังถูก ป.ป.ช. สอบทุจริตในการระบายข้าวอยู่ อย่างไรก็ตาม ราคาใหม่อาจต่อรองได้สูงขึ้นจากเดิมแต่ไม่มากนัก เพราะเป็นไปตามราคาตลาดส่งออกที่ปรับสูงขึ้นจากช่วงสัญญาที่ตกลงกันก่อนหน้านี้ที่ราคาตลาดลดลง อีกประการคือสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างประเทศ แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงราคาที่ตกลงไปแล้วอาจจะทำไม่ได้มากนัก

"ราคาข้าวที่จะเสนอขายจีน ทางเอกชนที่ไปด้วยเสนอว่า ควรให้ยึดราคาส่งออกของเวียดนามเป็นราคาฐาน แล้วลดลงขั้นต่ำตันละ 10 เหรียญสหรัฐ เช่น ราคาเวียดนาม 460 เหรียญสหรัฐ ก็ลดลง 10 เหรียญ เพื่อดึงตลาดจีนกลับมา ก่อน หากเสนอราคาสูงกว่านี้อาจมีปัญหาขายไม่ได้ เพราะรัฐบาลจีนจะต้องนำข้าวจำนวนนี้ไปขายให้ตลาด ซึ่งจะต้องไปแข่งขันกับราคานำเข้าข้าวเวียดนาม ที่มีการขนแบบกองทัพมดจากบริเวณชายแดนที่มีราคาต่ำกว่าตันละ 750-800 หยวน เพราะข้าวกองทัพมดไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า 1% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 13% และค่าธรรมเนียมโคเวตาอีกตันละ 400-500 หยวน" ตัวแทนภาคเอกชนกล่าว

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า การส่งมอบข้าวให้กับคอฟโก้ ได้มีความตกลงกันระหว่างผู้ส่งออกกับกรมการค้าต่างประเทศ จะใช้วิธีรัฐร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (Government+Private Agency หรือ Public Enterprise: G+P) ส่งมอบ ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวได้ร่วมกันกำหนดเงื่อนไขการปรับปรุงข้าวเพื่อส่งมอบคอฟโก้แล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดราคาอ้างอิงจากราคาตลาดและราคาประมูลที่จะนำไปใช้แทนค่า

ทั้งนี้ 1) ค่าปรับปรุง ประกอบด้วย ค่าขนส่ง ค่าระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ค่าแรง คิดเป็น 3-4% ของราคาข้าว และดอกเบี้ยกรณีผู้ส่งออกจะต้องสำรองเงินในการซื้อข้าวใหม่ไปส่งมอบก่อนระหว่างกระบวนการรอข้าวเก่าประมาณ 2-3 เดือน คิดรวมทั้งหมดเฉลี่ยประมาณตันละ 2,700 บาท นำไปหักลบจากราคาข้าวรัฐบาล เช่น หากสต็อกข้าวขาวคิดราคาเฉลี่ยตันละ 10,000 บาท ถ้าเอกชนซื้อข้าวใหม่ 1 ตันมาปรับปรุง ควรได้ข้าวสารเก่าเป็น

ค่าปรับปรุง 270 กก. ถ้าปรับปรุงส่งออกจีน 1 แสนตัน จะต้องใช้ข้าวเป็นค่าปรับปรุง 27,000 ตัน เป็นต้น 2)ค่าส่วนเหลือหรือค่าความแตกต่างระหว่างข้าวใหม่และข้าวเก่า (Price Different) กล่าวคือ มูลค่าข้าวใหม่ที่นำไปส่งมอบ จะมีความแตกต่างจากข้าวเก่า ซึ่งเอกชนควรได้รับชดเชยส่วนเหลือดังกล่าว แต่จะประเมินด้วยการนำราคาตลาดข้าวเฉลี่ยของกรมการค้าภายใน 2-4 สัปดาห์ มาคำนวณราคาเฉลี่ยในเดือนนั้น ๆ เช่น หากราคาตลาดเฉลี่ย กก.ละ 13 บาท หักจากราคาข้าวที่รัฐบาลประมูลขาย กก.ละ 11.5 บาท เท่ากับส่วนเหลือ กก.ละ 1.50 บาท หรือตันละ 1,500 บาท

สุดท้ายให้นำเอาค่าปรับปรุงบวกกับค่าส่วนเหลือและมาเทียบเพื่อคิดปริมาณข้าวสารเก่าที่รัฐบาลต้องจ่ายมาให้เอกชนแต่ละราย ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวเสนอสูตรนี้ต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแล้ว ขึ้นอยู่กับว่ากรมจะพิจารณาอย่างไร โดยอาจต้องเสนอทาง นบข.พิจารณาก่อน

"จริงๆ ตั้งใจจะใช้ราคาประมูลในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นพื้นฐานในการคำนวณร่วม แต่การประมูลยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากจะเริ่มใหม่คงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ส่วนจะใช้ราคาปลายข้าวของ 2 รายที่ประมูลได้ก็ดูเกินไป และยังเป็นชนิดปลายหอมปทุมธานี ปลายหอมมะลิ ไม่ใช่ปลายข้าวขาวที่เงินจะซื้อ"

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ส่งออกข้าวเห็นควรที่จะต้องแบ่งกันไปช่วยปรับปรุงข้าว เพื่อให้ทันกำหนดการส่งมอบให้จีน แล้วจึงมาคำนวณค่าใช้จ่ายภายหลัง เพราะหากข้าไทยจะเสียโอกาสในการขายข้าว อาจส่งมอบให้จีนไม่ทัน เพราะในขั้นตอนการส่งมอบไทยยังมีปัญหาขาดแรงงานและตู้คอนเทนเนอร์ ถ้ายิ่งช้าอาจจะมีผลให้ข้าวฤดูกาลใหม่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2557 ที่จะออกมาอีก 8 ล้านตันมาชนกับสต็อกอีก 18 ล้าน ถ้าข้าวจะยิ่งทำให้ราคาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ลดลง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดไทยส่งออกข้าวปีนี้กว่า 9 ล้านตัน ลุ้นทวงแชมป์โลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 น่าจะกระเตื้องขึ้น จากผลของปัจจัยหนุนระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งการผลักดันการส่งออกของไทยจากสต็อกที่มีอยู่ และอานิสงส์จากคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนามที่ประสบภาวะส่งออกชะลอตัวลง จนสุดท้ายคาดว่า ไทยอาจสามารถเบียดแซงคู่แข่งหลักขึ้นมาได้ในปีนี้ โดยปริมาณการส่งออกข้าวของไทยอาจอยู่ที่กว่า 9.0 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 36.1 (YoY) และมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยอาจอยู่ที่ 150,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 12.1 (YoY)

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ในด้านปัจจัยในประเทศประกอบด้วย ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด จากการสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าว อันส่งผลต่อระดับราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น, การเปิดประมูลข้าวตามแผนในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ นับเป็นจังหวะการระบายข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงที่ข้าวหน้าปียังไม่ออก ทั้งนี้ คาดว่า ภาคเอกชนจะให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวกว่า 0.2-0.5 ล้านตัน, การระบายสต็อกข้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีการปรับวิธีการระบายข้าวเป็นแบบภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น (G+P) เพื่อรองรับผลผลิตข้าวหน้าปี 2557/58 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมนี้ โดยเจาะใน 4 ตลาดหลัก คือ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เน้นเอกชนเป็นตัวนำในการเจรจาหรือร่วมประมูลขายข้าว และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เอกชนเข้าไปทำตลาด จีนและมาเลเซีย เน้นภาครัฐเป็นตัวนำในการเจรจาขายข้าวในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และเอกชนเป็นผู้สนับสนุนแก่ภาครัฐ ทั้งนี้ คาดว่า ไทยจะเจรจาขายข้าวให้จีนราว 1 ล้านตัน และมาเลเซียราว 0.7 ล้านตัน

ด้านปัจจัยภายนอกประเทศ ประกอบด้วยด้านอุปสงค์ แนวโน้มความต้องการนำเข้าข้าวมีมากขึ้นจากคู่ค้าสำคัญในตลาดเอเชีย ที่คาดว่าจะมีการเปิดประมูลในเร็วๆ นี้ อย่างฟิลิปปินส์ (0.5 ล้านตัน) มาเลเซีย (0.2 ล้านตัน) และอินโดนีเซีย (0.2-0.5 ล้านตัน), จีนมีความต้องการข้าวเพื่อเก็บสต็อกเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาพื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าวในประเทศลดลง อีกทั้งความกังวลต่อปรากฏการณ์เอลนีโญ จึงเร่งนำเข้าข้าวเก็บสต็อกมากขึ้น, อิรักเตรียมเปิดประมูลในเดือนสิงหาคมนี้ เพราะสต็อกข้าวภายในประเทศลดลง (หลังจากเปิดประมูลไปแล้วสองครั้ง ตั้งแต่ต้นปี 2557) คาดอาจเปิดประมูลราว 0.06-0.12 ล้านตัน และไนจีเรียอาจเพิ่มคำสั่งซื้อข้าวหนึ่ง หลังจากไนจีเรีย

ได้ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากเดิมที่ 570 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ในเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ขณะที่ด้านอุปทาน คู่แข่งสำคัญอย่างอินเดีย คาดอาจประสบภาวะภัยแล้ง จากปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดู มรสุมต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลต่อผลผลิตที่ลดลง ตลอดจนการลดลงของปริมาณสต็อกข้าวในประเทศ โดยสต็อกข้าว ณ มิถุนายน 2557 อยู่ที่ 28.0 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 15.9 (YoY) ซึ่งอาจกดดันการส่งออกข้าวของอินเดีย, เวียดนามประสบปัญหาอุปทานข้าวในประเทศตึงตัว ส่งผลต่อราคาที่ปรับสูงขึ้น และนับว่าสูงสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อีกทั้งยังมีประเด็นกรณีพิพาทกับจีน (เรื่องหมู่เกาะพาราเซล ในทะเลจีนตะวันออก) อาจส่งผลให้จีนหันไปนำเข้าข้าว จากประเทศอื่นมากขึ้น จึงเป็นความเสี่ยงในการสูญเสียตลาดหลักในปี นี้ นับเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของไทย (จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวหลักของเวียดนาม โดยในปี 2555 เวียดนามส่งออกข้าวไปจีนคิดเป็นสัดส่วนมูลค่ากว่าร้อยละ 24.5 ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม) และปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ที่คาดว่าอาจเกิดราวกลางปี 2557 ครอบคลุมหลายพื้นที่ในโลก อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว และการค้าข้าวโลก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า จากปัจจัยหนุนสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะสั้นต่อเนื่องจนถึงครึ่งปีหลัง คือ ปริมาณสต็อกข้าวของไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับคู่แข่งหลักอย่างอินเดียและเวียดนามประสบภาวะการ ส่งออกชะลอตัว ก็อาจทำให้การส่งออกข้าวไทยในปี นี้กระเตื้องขึ้น จนสามารถเบียดแซงคู่แข่งหลักขึ้นมาได้

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 สถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยได้พลิกมามีสัญญาณเชิงบวก จาก ปัจจัยด้านราคาส่งออกข้าวไทยที่ปรับตัวลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีอัตราการ ขยายตัวเป็นตัวเลขสองหลักทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า เห็นได้จาก ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยอยู่ที่ 4.7 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 62.1 (YoY) และมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยอยู่ที่ 76,351 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 23.2 (YoY) โดยตลาดส่งออกหลักคือ เบนิน สหรัฐอเมริกา จีน แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย เป็นต้น

ด้วยปัจจัยหนุนสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะสั้นที่ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะปริมาณสต็อกข้าวไทยในระดับสูง และ ภาวะที่คู่แข่งประสบภาวะการส่งออกชะลอตัว ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 การ ส่งออกข้าวของไทยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องต่อจากครึ่งปีแรกที่ส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 0.78 ล้านตัน และหากยัง สามารถรักษาระดับการส่งออกนี้ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือนในช่วงครึ่งปีหลัง ก็น่าจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นอีกราว 4.7 ล้านตัน ทำให้ภาพรวมทั้งปี 2557 คาดว่า ไทยอาจมีโอกาสดังกล่าวมากกว่า 9 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 36.1 (YoY) และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 150,000 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 12.1 (YoY) และท้ายที่สุด คาดว่า อาจทำ ให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกในปี นี้ด้วยปริมาณส่งออกกว่า 9 ล้านตัน รองจากอินเดียที่ 10 ล้านตัน และเวียดนามเป็นอันดับ 3 ที่ 6.5 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม หากในปี 2557 นี้ อินเดียประสบภัยแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจทำให้ ไทยมีโอกาสทวงคืนแชมป์จากอินเดีย และอาจก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกได้ ตามมาด้วยอินเดีย และ เวียดนาม ตามลำดับ

"หากไทยสามารถรักษาระดับการส่งออกด้วยการระบายสต็อกข้าวอย่างต่อเนื่องในช่วงจังหวะเวลาที่ เหมาะสม ตลอดจนขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้ไทยมีลุ้นกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกได้ในระยะอัน ใกล้ ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2558 ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกได้อีกครั้ง ด้วยปริมาณการส่งออกกว่า 10 ล้านตัน ตามมาด้วยอินเดียที่ 9 ล้านตัน และเวียดนามเป็นอันดับ 3 ที่ 6.7 ล้านตัน" ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จะมีสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้นสนับสนุนให้ภาพรวมการ ส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2557 กระเตื้องขึ้น แต่ประเด็นท้าทายด้านราคายังคงต้องจับตา เพราะแม้ไทยจะเป็นผู้ส่งออก ข้าวหลักของโลก แต่ราคาส่งออกยังคงต้องอิงกับตลาดโลก ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาราคาส่งออกข้าวของไทยจะอยู่ใน ระดับสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทำให้ส่วนต่างราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน แต่หาก พิจารณาทิศทางแนวโน้มของราคาจะเห็นว่าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เนื่องจากปริมาณสต็อก ข้าวของไทยที่อยู่ในระดับสูง จนทำให้ปัจจุบันส่วนต่างราคาข้าวไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งแคบลงเหลือราว 20 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อต้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทยในเวทีโลกมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็กดดันต่อมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยด้วย

สำหรับแนวโน้มราคาส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 คาดว่า ราคาส่งออกเฉลี่ยอาจทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบจำกัด เพราะแม้จะสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวและการระบายสต็อกข้าวของไทยที่อยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกดดันราคาอยู่ก็ตาม แต่ผลจากความต้องการในตลาดโลกที่ยังมีรองรับ และไทยอาจได้รับอานิสงส์จากประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนามที่อาจประสบภาวะการส่งออกที่ชะลอลง จึงมีโอกาสนำระดับราคาให้เพิ่มขึ้นได้บ้างในบางจังหวัด นอกจากนี้ ยังต้องติดตามค่าเงินบาทที่คาดว่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี ที่อาจสร้างแรงกดดันต่อระดับราคาอีกด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุต่อว่า แม้ตัวเลขการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ และอาจต่อเนื่องถึงปีใกล้เคียงถัดจากนี้ จะให้ภาพการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากปริมาณสต็อกข้าวของไทยในระดับสูงที่ทยอยระบายออกสู่ตลาดในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม แต่ก็ยังเป็นเพียงผลระยะสั้นเท่านั้น แต่หากมองในระยะยาว เมื่อปัจจัยหนุนดังกล่าวสิ้นสุดลงและเข้าสู่กลไกตลาดอย่างแท้จริง ไทยอาจต้องหันกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับข้าวไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับศักยภาพการผลิตในระดับต้นน้ำอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การครองความเป็นผู้นำส่งออกข้าวโลกของไทย สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวนาไทยไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-14 ส.ค. 2557 มีจำนวน 175,163 ตัน มูลค่า 75.423 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.1% มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 163,543 ตัน มูลค่า 70.667 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 ส.ค. 2557 มีจำนวน 3,791 ล้านตัน มูลค่า 1.636 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 10.2% และมูลค่าลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.223 ล้านตัน มูลค่า 1.812 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเริ่มปรับตัวลดลงแล้ว โดยข้าวเปลือกพันธุ์ IR 50404 ในจังหวัด An Giang, Vinh Long และ Dong Thap ราคาอยู่ที่ประมาณ 5,500 ดองต่อก.ก. (ประมาณ 8,400 บาทต่อตัน) ทั้งนี้ในช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าจะอยู่ระหว่าง 5,700-6,000 ดองต่อก.ก. (ประมาณ 8,700-9,200 บาทต่อตัน) ส่วนข้าวหอม Jasmine rice จะอยู่ที่ประมาณ 6,100-6,200 ดองต่อก.ก. (ประมาณ 9,400-9,500 บาทต่อตัน)

สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่า ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี ในเดือน ก.ค. ด้วยราคาขายระหว่าง 420-465 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ที่นับเป็นราคาสูงสุดสำหรับข้าวขาว 5%

ในเดือน ก.ค. เวียดนามส่งออกข้าวไปทั้งหมด 615,844 ตัน ทำรายได้ 264.607 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยราคาเฉลี่ย 429.67 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 6.16 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. เวียดนาม ส่งออกข้าวไปมากกว่า 3.6 ล้านตัน มูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยราคาขายเฉลี่ยที่ 431.44 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 2.43 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ทั้งนี้ ประเทศจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในเดือน ก.ค. ด้วยสัดส่วน 32.15% ของส่วนแบ่งตลาด รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ที่ 30.75%

สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ราคาข้าวส่งออกที่เพิ่มสูงเป็นผลจากราคาข้าวในตลาดท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับข้าวในสต็อกมีน้อยลง และการซื้อข้าวล็อตใหญ่ของผู้ส่งออกข้าวท้องถิ่นที่ทำข้อตกลงไว้กับคู่ค้าต่างชาติ สมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่าจะส่งออกข้าว 1.9 ล้านตัน ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 1.4 ล้านตันในไตรมาส

ที่ 4 ของปี ซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณที่ส่งออกไปแล้วมากกว่า 3 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี ทำให้คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของปีนี้ น่าจะอยู่ที่ 6.3 ล้านตัน โดยยังไม่รวมกับการส่งออกข้าวข้ามพรมแดนกับจีน

ที่มา Oryza.com

พม่า

มีรายงานว่าพม่ากำลังวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับข้อสรุปสำหรับการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านข้อกำหนด หลังจากที่ผ่านมาได้เรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้วเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกข้าวอย่างไม่ถูกกฎหมายจากพม่าไปยังจีน และยังมีปัญหาทางด้านกฎระเบียบการกักกันพืชของจีน รวมทั้งทางการจีนยังต้องการให้มีการทำข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยพืชสำหรับข้าวพม่าด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ของพม่า (The Minister of Commerce) จะได้มีการหารือกับหน่วยงานควบคุมมาตรฐานสินค้านำเข้า-ส่งออกของจีน (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine; AQSIQ) ในเดือนหน้าเพื่อวางกรอบระเบียบการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน รวมทั้งยังต้องการให้จีนกำหนดโควตาที่แน่นอนสำหรับการนำเข้าข้าวจากพม่าด้วย และในอนาคต พม่ากำลังวางแผนที่จะให้มีการเจรจาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนซึ่งจะมีการเจรจาในประเด็นของสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆด้วย

ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของพม่า (Myanmar Trade Promotion Department) ระบุว่า ในขณะที่พม่าส่งออกข้าวไปจีนภายใต้ข้อตกลงที่ถูกต้อง และเป็นการกระตุ้นให้มีการปลูกพืชทดแทนเพื่อสกัดกั้นการเพาะปลูกผิดตามแนวพรมแดน ซึ่งในปัจจุบันนี้การส่งออกข้าวเหล่านี้เป็นไปตามกฎระเบียบของพม่า แต่อาจจะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับประเทศจีน โดยในปี 2013 ที่ผ่านมา พม่าส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 747,000 ตัน โดยผ่านทางแนวชายแดนภาคเหนือของพม่า ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 125 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2011

กระทรวงพาณิชย์ของพม่า รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2013/14 พม่าน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.1 ล้านตัน ลดลง 47% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.1 ล้านตัน ในปี 2012/13 ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2014 นี้ พม่าจะส่งออกข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนหน้า ส่วนผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 11.96 ล้านตันล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2013/14 ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 10.5 ล้านตันข้าวสาร

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวขาว 5% หรือที่เรียกว่า Tann Myint (high quality 5% broken rice) ของสหภาพเมียนมาร์ มีแนวโน้มถดถอยลง เนื่องจากโรงสีข้าวขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากรัฐบาล

ทั้งนี้ Mr. Win Khaing Soe นายกสมาคมโรงสีข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Millers' Association) แถลงว่า โรงสีขนาดเล็กและขนาดกลางในเมียนมาร์ต้องการความช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องสีข้าวที่มีความทันสมัย สำหรับเพิ่มกำลังการผลิตและการส่งออกของข้าว Tann Myint ของสหภาพเมียนมาร์

ในปัจจุบันโรงสีข้าวในเมียนมาร์ส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่าและล้าสมัย และโรงสีข้าวที่มีเครื่องอบแห้ง (Dryer machines) และเครื่องคัดแยกสี (color sorters machine) มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอ โดยในปัจจุบันนี้สหภาพเมียนมาร์มีโรงสีข้าวจำนวน 2,000 โรงสี มีกำลังผลิตโรงสีละ 15 - 100 ตันต่อวัน ส่วนโรงสีข้าวที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีจำนวนน้อยกว่า 100 โรงสีมีกำลังการผลิตโรงสีละ 100 - 400 ตันต่อวันซึ่งสามารถรองรับการผลิตข้าว Tann Myint ได้เพียง 25% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ค. 2557 มีจำนวนประมาณ 2.03 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 59 วัน) ลดลง 12% จากจำนวน 2.31 ล้านตันในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา และลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.19 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 460,000 ตัน ลดลงประมาณ 35% เมื่อเทียบกับจำนวน 700,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 23% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 13 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 94.4% โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 12%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 690,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 680,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 34% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 20 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.81 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 43% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 26 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชน มีจำนวนลดลง 16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 19% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 14 ส.ค. มีพื้นที่ประมาณ 185 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้การเพาะปลูกข้าวเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะมีฝนตกล่าช้ากว่าปกติหลังจากที่เข้าสู่ฤดูมรสุมในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีฝนตกลงในหลายพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งช่วยให้อัตราการเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีปริมาณเพิ่มขึ้นและช่วยให้การเพาะปลูกพืชดำเนินต่อไปได้

นักวิเคราะห์คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.5 ล้านตัน ใกล้เคียงกับผลผลิตในปีการผลิต 2013/14

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศปริมาณการส่งออกข้าวของญี่ปุ่น ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2014 คือ 1,880 ตัน (ไม่รวมข้าวที่ส่งไปเพื่อให้ความช่วยเหลือ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2013 ซึ่งแม้ว่าจะจะเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการภายในประเทศ 8 ล้านตันต่อปี แต่ก็ยังเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมาก

สาเหตุที่ทำให้มีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น คือ ความนิยมอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ โดย Shinmei Holding ซึ่งเป็นบริษัทค้าส่งข้าวรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นจะเพิ่มการส่งออกข้าวประจำปี 2014 ปริมาณ 2,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาข้าวให้กับ Genki Sushi ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีธุรกิจร้านอาหารที่สิงคโปร์ ทั้งยังส่งข้าวให้กับธุรกิจร้านอาหารสัญชาติญี่ปุ่นอื่นๆ ด้วย

นอกจากนี้ การหดตัวของภาคการบริโภคข้าวภายในประเทศญี่ปุ่นและราคาข้าวตกต่ำ ก็ทำให้ผู้ผลิตพากันหาทางอยู่รอดด้วยการส่งออก เช่น กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนิงาตะ ที่ไม่มีการส่งออกเลยในปี 2013 จะส่งออกข้าว 130 ตันในปีนี้

ที่มา หนังสือพิมพ์ Nikkei

จีน

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า มณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ กำลังประสบภาวะแห้งแล้งขั้นรุนแรงสุดในรอบ 63 ปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรมากกว่า 2 ล้านเอเคอร์ (ประมาณ 5 ล้านไร่, 1 เอเคอร์ เท่ากับ 2.53 ไร่) และประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 136,000 คน

ทั้งนี้ เหลียวหนิงซึ่งเพาะปลูกข้าวได้มากกว่า 2 ล้านตันในปี 2555 หรือคิดเป็น 5% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ กลับมีปริมาณน้ำฝนเดือน ก.ค. เพียง 90 มม. จากปกติปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 165 มม. นับว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494

ทั้งนี้ ชาวไร่ชาวนาในเมืองทางตะวันตกของมณฑลยูนนาน หลูเต่า และเฉาหยัง ซึ่งเผชิญปัญหาหนักที่สุด อาจต้องเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งหนึ่งก่อนหากสถานการณ์ยังไม่สู้ดี บางส่วนก็กำลังตัดสินใจละทิ้งไร่นาข้าวที่ล่าช้าที่สุด การเจริญเติบโตจนแคระแกร็น เปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชผักในเรือนกระจก (Greenhouse) ด้วยความหวังทำกำไรในช่วงฤดูหนาวนี้แทน

เจ้าหน้าที่อำเภอชิงเฉิงกล่าวว่า “เราพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุด ตอนนี้แจกจ่ายเครื่องสูบน้ำมากกว่า 3,000 เครื่องให้กับชาวบ้านท้องถิ่นแล้ว แต่ภัยแล้งโจมตีเราอย่างหนักหน่วงและรวดเร็วเกินไป ทำให้สูญเสียพื้นที่การเกษตรไปแล้วมากกว่า 26,000 เฮกตาร์ จากทั้งหมด 53,000 เฮกตาร์”

เจ้าหน้าที่รัฐของเหลียวหนิงได้ออกประกาศเตือนภัยพิบัติแห้งแล้งในระดับ 3 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. และอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 19 ล้านหยวน (ประมาณ 95 ล้านบาท) นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนอีกด้วย

ด้านนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่า ภาวะแห้งแล้งเริ่มเลวร้ายในช่วงเดือน ก.ค. และจะต่อเนื่องมาจนถึงเดือน ส.ค. นี้ โดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) หรือการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อุ่นขึ้นผิดปกติ ก่อให้เกิดเขตความกดอากาศสูงสกัดกั้นมวลอากาศชื้นสู่แผ่นดินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งทำให้เกิดภาวะภัยแล้งตามมา

อนึ่ง นักวิเคราะห์คาดว่าราคาข้าวในจีนอาจปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากเหลียวหนิงซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่สุดมีจำนวนผลผลิตลดลงเพราะภัยแล้ง ขณะที่มณฑลเหอหนัน ส่านซี และจีหลิน ซึ่งมีปริมาณการผลิตข้าวรวมกันมากกว่า 17% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศในปี 2555 ก็กำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันอยู่ในเวลานี้

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชของอิรัก (The Iraq Grains Board ; IGB) ได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่เคยยกเลิกการประมูลไปเมื่อวันที่ 6 ก.ค. ซึ่งการประมูลครั้งล่าสุดนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา ข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยเปิดรับข้อในวันที่ 11 ส.ค. 2557 ซึ่งมีรายงานว่ามียูเอ็นเสนอราคาจำนวน 3 ราย แต่เนื่องจากราคาที่เสนอสูงเกินไปจึงถูกยกเลิก และคาดว่าจะมีการเปิดประมูลใหม่ในเร็ววันนี้

[ที่มา Oryza.com](#)

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 760,724 ตัน ลดลง 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.29 ล้านตัน ที่มีการส่งออกทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดคือ เวเนซุเอลาซึ่งในช่วง 7 เดือนแรกนำเข้าไปแล้วประมาณ 141,524 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% ของการส่งออกข้าวของบราซิล ตามด้วยคิวบาจำนวน 115,329 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15%) เซียร์ราลีโอนจำนวน 98,747 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13%) เซเนกัลจำนวน 75,545 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10%) และนิการากัวจำนวน 65,739 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9%)

[ที่มา Oryza.com](#)